

ปลอมแปลงเอกสารและปลอมลายมือชื่อผู้อื่นมีผลอย่างไร

การจะเป็นข้าราชการที่ดี ต้องเป็นบุคคลที่มีความตั้งมั่นในความดี ไม่ว่าจะในด้านของความคิด ก็ต้องเป็นผู้ที่คิดดี ปฏิบัติหรือกระทำในสิ่งที่ดี ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำมาซึ่งความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตนเองหรือกับผู้อื่นก็ตาม การที่จะควบคุมการเป็นข้าราชการที่ดีได้ระบบราชการจึงมีการกำหนดข้อปฏิบัติให้ข้าราชการทุกคนต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ แต่หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมต้องได้รับโทษจากผลที่ได้กระทำลงไปโดยการลงโทษทางวินัย ฉบับนี้จึงขอเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่า ปลอมแปลงเอกสารและปลอมลายมือชื่อผู้อื่นจะมีผลอย่างไร มาดูรายละเอียดกันดีกว่า ก่อนอื่นจะขอสรุปส่วนประกอบเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงเอกสาร ว่าคืออะไร แบบไหนบ้างที่ถือว่าเป็นการปลอมแปลงที่จะถือเป็นความผิด มีส่วนประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ (1) การลงลายมือชื่อคนอื่น แม้ว่าเจ้าของลายมือชื่อจริง ๆ จะยินยอมก็ตาม (2) การปลอมแปลงลายมือชื่อเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ (3) การปลอมแปลงลายมือชื่อเพื่อคนอื่นได้รับความเสียหาย

ส่วนการทำปลอม คือ การที่มีเจตนาทำให้เหมือนจริง หรือการเอาของเทียมมาทำให้เหมือนของแท้ โดยอาจจะทำเอกสารปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอม และการกระทำน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใด โดยมิขลุ่ยเหตุจงใจ เพื่อให้คนหนึ่งคนใดหลงเชื่อว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารจริง ซึ่งการกระทำเหล่านี้ที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารใด ๆ ก็ตาม ที่มีกฏนำไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะการใช้อ้างถึงใช้เป็นสำเนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ใด และการกระทำนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น การกระทำดังกล่าวนี้ย่อมจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งจำและปรับ ส่วนระดับโทษหนักเบาแตกต่างกันไปตามลักษณะของการกระทำความผิด

สำหรับที่ผ่านมามีเราติดตามแวดวงข่าวการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐจะพบว่า มีการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลงลายมือชื่อและปลอมลายมือชื่อเพื่อสิ่งค่าเงินนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น ถ้าในแวดวงทางการศึกษาที่พบเป็น

ข่าวและกระทำผิดวินัยกันบ่อย ๆ ก็คือ การปลอมเอกสารโดยการปลอมลายมือชื่อเพื่อนำไปใช้สิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งในการกระทำผิดลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ส่วนระดับโทษทางวินัยถึงขนาดลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ โดยการพิจารณาระดับโทษผู้มีอำนาจก็ต้องใช้ดุลพินิจโดยการยึดแนวทางการลงโทษที่ผ่านมา และต้องพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้วางหลักเกี่ยวกับกรณีปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นไปหาประโยชน์ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี กรณีการพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการในเรื่องการปลอมลายมือชื่อของผู้อื่นไปหาประโยชน์ ส่วนกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารไม่ว่าจะกระทำแบบใดและนำเอกสารนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การพิจารณาโทษทางวินัยกำหนดว่า ควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ โดยเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี

เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านจงตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่นใดที่นำไปใช้ และเห็นว่าจะมีผลผูกพันในทางกฎหมายด้วยเสมอ เพราะความผิดที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้คำนึงแค่ท่านมีเจตนาหรือไม่เท่านั้น แม้ท่านมิได้มีเจตนาผลของโทษก็ไม่ต่างจากผู้กระทำไปโดยเจตนาปลอมแปลง โดยเฉพาะบางท่านมักคิดว่า การลงลายมือชื่อแทนผู้อื่นในเอกสาร โดยได้รับความยินยอมจะไม่ใช่ความผิด แต่ในทางกฎหมายยังถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารและมีความผิด ดังนั้น ขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจกันเสียใหม่ว่า ***การเซ็นชื่อแทนกันหรือปลอมลายเซ็น ถือเป็นความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร และมีโทษทางกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ พร้อม โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง แม้เจ้าของลายเซ็นนั้นจะยินยอม โดยจะทำไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม* เตือนไว้ให้รู้...**